

# TỔNG HỢP TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CÁC HIỆP HỘI NGÀNH HÀNG, CÁC DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC

## I. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH:

**1. Hiệp hội Chế biến gỗ:** Kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Trung tâm Hội nghị Triển lãm với diện tích (từ 20 ha trở lên) của tỉnh để các hiệp hội ngành hàng có thể thuê để tổ chức các Hội chợ chuyên ngành.

**2. Hiệp hội Cơ Điện:** Để được cấp Thẻ APEC thì mỗi doanh nghiệp phải làm hồ sơ xin phép sử dụng Thẻ APEC của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Sau khi có văn bản cho phép sử dụng Thẻ APEC của Ủy ban nhân dân tỉnh thì doanh nghiệp phải tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Thẻ APEC tại Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh – Bộ Công an. Nhưng khi lên Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh nộp hồ sơ, dù hồ sơ được chuẩn bị đầy đủ theo yêu cầu nhưng vẫn không được chấp nhận. Cán bộ tại Cục hướng dẫn bổ sung một lần mà chỉ nói chung chung không cụ thể, rõ ràng. Hiện nay nhiều doanh nghiệp đi làm Thẻ APEC ở Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh rất mất thời gian, phải đi lại rất nhiều lần (ít nhất 05 lần, nhiều nhất tới 16, 17 lần nhưng vẫn chưa làm được), không chỉ làm khó với những doanh nghiệp làm Thẻ APEC lần đầu mà những doanh nghiệp đã được cấp Thẻ APEC nhưng hết hạn sử dụng khi đi làm lại thẻ vẫn gặp tình trạng như trên nên nhiều doanh nghiệp nản quá không làm nữa. Việc cấp Thẻ APEC cho doanh nhân là nhằm hỗ trợ cho hoạt động giao thương của doanh nhân với các doanh nhân thuộc các nền kinh tế APEC, cũng là quyền lợi của doanh nghiệp giúp doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận các thị trường trong khối APEC. Do đó, Hiệp hội kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có công văn đề nghị Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh hỗ trợ, hướng dẫn đầy đủ, cụ thể, rõ ràng. Nếu có thể thì ban hành biểu mẫu, công bố thành phần hồ sơ để doanh nghiệp làm theo mẫu, giúp doanh nghiệp nhanh chóng hoàn thành hồ sơ để được cấp Thẻ APEC; tránh tình trạng dù đã sửa nhiều lần theo hướng dẫn của cán bộ nhưng vẫn sai.

## II. SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG:

**1. Hiệp hội Cơ Điện:** Vừa qua Công ty TNHH SXDV TM Cơ khí Kim Chung bị Sở Tài nguyên và môi trường xử phạt do không thực hiện cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tuy nhiên, đến nay Công ty vẫn chưa nhận được quyết định xử phạt bản chính của Sở Tài nguyên và Môi trường mà chỉ nhận được qua điện thoại và yêu cầu nộp phạt một lần. Do số tiền phạt 270 triệu đồng là khá lớn so với doanh thu hiện tại của Công ty nên Hiệp hội kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường gửi Quyết định xử phạt bản chính cho Công ty Kim Chung và cho phép Công ty được nộp phạt nhiều lần.

### **Sở Tài nguyên và môi trường trả lời:**

- Đối với việc xử phạt và bàn giao quyết định xử phạt: Qua kết quả kiểm tra năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 216/QĐ-XPVPHC ngày 22/01/2018 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH SX-DV-TM Cơ khí Kim Chung; đồng thời UBND tỉnh ban hành Văn bản số 366/UBND-KTN ngày 25/01/2018 về việc trả lời kiến nghị của Công ty (*yêu cầu Công ty thực hiện nghiêm Quyết định trên, không xem xét miễn giảm phạt*). Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhiều lần có Giấy mời số 88/GM-TTr ngày 26/02/2018 và Giấy mời số 99/GM-TTr ngày 09/03/2018 mời Đại diện Công ty về công bố Quyết định xử phạt tuy nhiên đại diện đơn vị đã không đến nhận Quyết định. Đồng thời, Quyết định xử phạt và Văn bản 366/UBND-KTN của UBND tỉnh đã được gửi thư hình thức bảo đảm đến Công ty và gửi thư điện tử (*có xác nhận trên thư điện tử công vụ của Thanh tra Sở*) cho đại diện Công ty được biết để thực hiện quyết định. Bên cạnh đó, qua rà soát nộp phạt 6 tháng đầu năm 2018, đã ban hành Văn bản số 382/TTr-MT ngày 09/7/2018 nhắc nhở Công ty nộp phạt theo quy định. Ngày 18/7/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đến trực tiếp Công ty để giao bản chính Quyết định xử phạt, tuy nhiên Người đại diện pháp luật của Công ty không có mặt, Công ty chỉ có 01 nhân viên văn phòng, Sở cũng đã giao bản chính Quyết định cho nhân viên Công ty.

- Đối với việc thực hiện nộp phạt: Ngày 20/7/2018, Sở đã mời Người đại diện theo pháp luật của Công ty về hướng dẫn thực hiện Quyết định xử phạt cũng như nộp phạt nhiều lần, tuy nhiên Công ty cử ông Đỗ Mạnh Tuấn (Nhân viên) đến làm việc, Sở tiếp tục bàn giao 01 bản chính và hướng dẫn Công ty thực hiện nộp phạt. Trường hợp Công ty muốn nộp phạt nhiều lần Công ty phải có Đơn đề nghị nộp phạt nhiều lần theo quy định tại Điều 79 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, cụ thể: đang gặp khó khăn về kinh tế và có đơn đề nghị nộp tiền phạt nhiều lần; đơn đề nghị phải có xác nhận của cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp và gửi về người có thẩm quyền xử phạt (Chủ tịch UBND tỉnh) để được xem xét, quyết định.

### **III. SỞ LAO ĐỘNG VÀ THƯƠNG BINH XÃ HỘI:**

**1. Hiệp hội Cơ Điện:** Việc tuyển lao động có qua đào tạo vô cùng khó khăn, đặc biệt là kỹ sư, công nhân kỹ thuật vì đa số sinh viên mới ra trường chỉ muốn được làm việc ở thành phố hoặc tại các doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Kiến nghị Sở Lao động và Thương binh Xã hội kết hợp với các Trường Đại học, Trường dạy nghề trong tỉnh tổ chức các buổi Hội thảo để hướng nghiệp cho các em sinh viên và để giúp cho Hiệp hội Cơ Điện được tiếp cận trực tiếp và tuyển dụng các kỹ sư, công nhân kỹ thuật.

## **Sở Lao động và Thương binh Xã hội trả lời:**

Hiện nay, tỉnh Bình Dương có 84 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó: 08 trường cao đẳng/ cao đẳng nghề, 13 trường trung cấp/ trung cấp nghề, 10 trung tâm giáo dục nghề nghiệp và 53 cơ sở khác có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tuyển sinh và đào tạo nhiều ngành nghề có trình độ từ sơ cấp đến cao đẳng, đồng thời đáp ứng nguồn lao động cho các doanh nghiệp và khu công nghiệp trong tỉnh.

Định kì hàng năm Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đều có xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo về công tác đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho các trường và doanh nghiệp gặp gỡ để tìm hiểu nắm bắt nhu cầu về lao động, ngành nghề đang cần lao động kỹ thuật có tay nghề cao nhằm định hướng cho phương thức đào tạo, chương trình nội dung đào tạo phù hợp đáp ứng cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

- Trong tháng 8 năm 2018, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ tổ chức 02 hội thảo và ký kết đào tạo (các nhóm ngành, nghề điện, điện tử, viễn thông và công nghệ kỹ thuật tại Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore); (các nhóm nghề thuộc nhóm ngành, nghề: Dệt may – Da giày, Sơn mài - Điêu khắc – Gốm sứ, Chế biến gỗ tại Trường Trung cấp Mỹ thuật – Văn Hóa Bình Dương) theo kế hoạch số 1698/KH-SLĐTBXH ngày 29 tháng 5 năm 2018 phục vụ theo nội dung đề án Thành phố thông minh tỉnh Bình Dương.

- Qua các Hội thảo này nhằm tạo điều kiện để các Sở ngành, nhà trường và doanh nghiệp có dịp được gặp gỡ với nhau, tăng cường xây dựng mối quan hệ gắn kết giữa nhà trường với doanh nghiệp cùng chung tay trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề như: tổ chức cho giáo viên và học sinh - sinh viên tham quan, thực tập sản xuất tiếp xúc với công nghệ, phương tiện sản xuất tiên tiến đang được doanh nghiệp đầu tư để học tập, rèn luyện nâng cao tay nghề trên các thiết bị thực tế, hiện đại. Từ đó, giáo viên và người học hiểu được qui trình công nghệ sản xuất thực tiễn hơn, đảm bảo phát huy năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp. Đồng thời, doanh nghiệp có thuận lợi theo dõi và tuyển chọn được những học sinh, sinh viên giỏi, có năng lực thực tế phù hợp với yêu cầu điều kiện sản xuất.

- Sở đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm thường xuyên tổ chức các phiên giao dịch việc làm định kỳ (02 lần/tháng) làm cầu nối giữa người lao động tìm việc và doanh nghiệp tuyển dụng lao động. Tiếp tục thực hiện sàn giao dịch việc làm trực tuyến để người lao động và doanh nghiệp nắm bắt thông tin về tuyển dụng và thông tin ứng viên dự tuyển. Cung cấp thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp đến người lao động trong độ tuổi lao động trên địa bàn tỉnh thông qua các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể để thông tin tuyển dụng đến với người lao động. Hiện nay, Sở đã xây dựng được website: <http://vieclambinhduong.vn/>. Do đó, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao

động vào website nêu trên hoặc liên hệ: **Trung tâm Dịch vụ Việc làm Bình Dương ( 369 Đại lộ Bình Dương, Khu phố Hòa Lân, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, Bình Dương; Điện thoại: 0274.3822870 - 3899019 ext 12 )** để tuyển lao động thích hợp với vị trí mà các doanh nghiệp cần tuyển.

**2. Hiệp hội Chế biến gỗ:** Lao động ngành gỗ vẫn đang thiếu hụt lớn, đặc biệt là lao động có tay nghề, chất lượng tốt. Vì vậy, Hiệp hội Chế biến gỗ kiến nghị Sở Lao động và Thương binh Xã hội có nhiều kênh tuyển dụng hỗ trợ các doanh nghiệp trong Hiệp hội trong việc tìm kiếm, sử dụng và giữ chân lao động cho ngành và có các chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp về đào tạo năng lực, chuyên môn cho người lao động.

**Sở Lao động và Thương binh Xã hội** trả lời:

***a. Trường hợp doanh nghiệp tự đào tạo không cần phải đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp:***

Theo qui định Chương IV của Bộ Luật Lao động: “Người sử dụng lao động tuyển người vào học nghề, tập nghề để làm việc cho mình, thì không phải đăng ký hoạt động dạy nghề và không được thu học phí. Người học nghề, tập nghề trong trường hợp này phải đủ 14 tuổi và phải có đủ sức khỏe phù hợp với yêu cầu của nghề, trừ một số nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định. Hai bên phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề. Hợp đồng đào tạo nghề phải làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản”. Để đảm bảo quyền lợi cho người học nghề, tập nghề, doanh nghiệp sẽ tiến hành ký kết hợp đồng đào tạo nghề giữa doanh nghiệp và người học, trong đó thể hiện rõ các nội dung chủ yếu sau đây:

“a) Nghề đào tạo;

b) Địa điểm đào tạo, thời hạn đào tạo;

c) Chi phí đào tạo;

d) Thời hạn người lao động cam kết phải làm việc cho người sử dụng lao động sau khi được đào tạo;

đ) Trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo;

e) Trách nhiệm của người sử dụng lao động.”

Đồng thời, trong thời gian học nghề, tập nghề, nếu người học nghề, tập nghề trực tiếp hoặc tham gia lao động làm ra sản phẩm hợp quy cách, doanh nghiệp nên nghiên cứu trả lương theo mức do hai bên thoả thuận.

***b. Trường hợp doanh nghiệp tự đào tạo phải đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:***

Theo qui định của Luật Giáo dục nghề nghiệp (Điều 33) thì thời gian đào tạo trình độ sơ cấp được thực hiện từ 03 tháng đến dưới 01 năm học nhưng phải đảm bảo thời gian thực học tối thiểu là 300 giờ đối với người học có trình độ học vấn phù hợp với nghề cần học. Do vậy, để đảm bảo quyền lợi cho người học, công tác đào tạo có chất lượng, sau các khóa học được cấp chứng chỉ sơ cấp, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương khuyến khích các doanh nghiệp đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp nếu đủ các điều kiện theo qui định tại Nghị định số 143/2016/NĐ-CP.

***c. Trường hợp doanh nghiệp gửi lao động đi đào tạo:***

- Người có hộ khẩu ở Bình Dương thì được hưởng các chính sách: Dạy nghề cho lao động theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”; Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/09/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng; Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất;

- Người lao động không có hộ khẩu ở Bình Dương: Vận dụng kinh phí công đoàn của công ty để đào tạo theo hướng dẫn tại Thông tư 68/2016/TT-BTC ngày 05/05/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020.

***d. Các văn bản có liên quan:***

- Bộ Luật Lao động và Luật Giáo dục nghề nghiệp;

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;

- Quyết định số 231/QĐ-TTg ngày 13/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại doanh nghiệp đến năm 2020.

**IV. SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI:**

**1. Hiệp hội Gốm sứ:** Tuyến đường ĐT743B đoạn từ Miếu Ông Cù đến cầu Khánh Vân hư hỏng nặng và tồn tại tình trạng này suốt nhiều năm qua, có những ổ trũng lớn và đá lỏm chồm, mùa mưa còn ngập sâu và ứ đọng nước tại các ổ trũng khiến cho người đi đường dễ dàng lọt xuống hố trũng, gây tai nạn giao thông. Bên cạnh đó vì đường hư hỏng nhiều nên cũng ảnh hưởng rất lớn đến quá trình vận chuyển hàng hóa, nhất là hàng dễ vỡ như gốm sứ, gây thiệt hại về người và tài sản.

Vì vậy, Hiệp hội kiến nghị Sở Giao thông Vận tải có phương án sửa chữa, khắc phục tình trạng hư hỏng trên đoạn đường này.

### **Sở Giao thông Vận tải trả lời:**

Tuyến đường ĐT.747B đoạn từ ngã tư Miếu Ông Cù đến cầu Khánh Vân thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.747B. Hiện trên đoạn tuyến này còn một số vị trí (thuộc phường Bình Chuẩn – thị xã Thuận An) chưa thể triển khai thi công do còn 14 hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, thời gian qua, Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An đã tích cực phối hợp với các cơ quan đơn vị hữu quan đồng thời chỉ đạo các phòng, ban đơn vị trực thuộc có liên quan, Ủy ban nhân dân phường Bình Chuẩn vận động người dân bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên đến nay, các hộ dân đoạn đường này vẫn chưa đồng tình nhận tiền đền bù và giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An đang tích cực vận động người dân sớm nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công hoàn thiện đoạn đường này trong thời gian tới.

### **V. SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ:**

**1. Hiệp hội Chế biến gỗ:** Hiện nay, các đơn hàng sản phẩm gỗ lớn đang có xu hướng dịch chuyển về Việt Nam nhưng lại vào tay các doanh nghiệp FDI, đặc biệt là các doanh nghiệp Trung Quốc, Đài Loan. Việc này nếu không xử lý tốt, Mỹ sẽ áp dụng các chính sách chống phá giá đối với Việt Nam, tạo ảnh hưởng lớn đến các đơn hàng tại Việt Nam và vô tình lại dịch chuyển các đơn hàng lớn sang các nước láng giềng. Vì vậy, kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư hạn chế cho phép thành lập các doanh nghiệp FDI đầu tư vào ngành chế biến gỗ (đặc biệt là các doanh nghiệp Trung Quốc, Đài Loan). Đồng thời kiến nghị cấp Trung ương có chính sách hạn chế thu hút các dự án FDI đầu tư vào ngành chế biến gỗ để tránh việc bị Mỹ áp dụng các chính sách chống phá giá đối với Việt Nam.

### **Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời:**

- Theo pháp luật về đầu tư và doanh nghiệp hiện nay, không có quy định việc hạn chế cấp phép thành lập các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào ngành chế biến gỗ. Theo Luật Doanh nghiệp 2014, các doanh nghiệp có quyền “*tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm*”.

- Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan hiện nay là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và phải tuân thủ các quy tắc cơ bản của Hiệp định như không phân biệt đối xử và tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng. Các doanh nghiệp FDI được quyền đăng ký kinh doanh và thực hiện dự án nếu đáp ứng các quy định về đầu tư và môi trường.

Tuy nhiên, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu kiến nghị của Hiệp hội Chế biến gỗ về vấn đề các đơn hàng lớn đang có xu hướng dịch chuyển về Việt Nam nhưng

lại vào các doanh nghiệp FDI (đặc biệt là doanh nghiệp Trung Quốc, Đài Loan) và kiến nghị Trung ương có chính sách phù hợp.

**2. Hiệp hội Sơn mài và Điêu khắc:** Nhằm bảo tồn và phát triển làng nghề sơn mài truyền thống Trương Bình Hiệp, nay là di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia. Hiệp hội đề nghị Sở Công Thương kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Kế hoạch & Đầu tư cấp phép cho các cơ sở, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu thành lập mới hoặc thay đổi từ cơ sở lên Công ty được sản xuất sơn mài tại làng nghề với điều kiện phải đảm bảo về môi trường theo quy định.

#### **Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời:**

- Thâm quyền cấp Giấy phép kinh doanh cho các cơ sở, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu thành lập mới thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

- Đối với trường hợp thay đổi từ hộ kinh doanh, cơ sở lên Công ty, tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hoạt động với ngành nghề truyền thống, gắn liền với lao động thủ công. Hiện nay, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2470/KH-UBND ngày 05/6/2018 về việc triển khai tuyên truyền, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp giai đoạn 2018-2020. Trong thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục phối hợp với UBND cấp huyện rà soát, lập danh sách những hộ kinh doanh đủ điều kiện để hỗ trợ chuyển đổi thành doanh nghiệp, nhất là đối với các hộ kinh doanh hoạt động ngành nghề truyền thống, gắn với lao động thủ công.

- Mặt khác, theo Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định bố trí các ngành nghề sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương, các dự án thuộc ngành nghề truyền thống, gắn liền với lao động thủ công như: sản xuất sơn mài; hộ gia đình chuyển đổi thành doanh nghiệp mà không mở rộng quy mô sản xuất được bố trí đầu tư ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn phải thực hiện các quy định phù hợp với Luật Đầu tư, Luật Đất đai và Luật bảo vệ môi trường trước khi đi vào hoạt động.

### **VI. BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP:**

**1. Hiệp hội Chế biến gỗ:** Hiện nay, các đơn hàng sản phẩm gỗ lớn đang có xu hướng dịch chuyển về Việt Nam nhưng lại vào tay các doanh nghiệp FDI, đặc biệt là các doanh nghiệp Trung Quốc, Đài Loan. Việc này nếu không xử lý tốt, Mỹ sẽ áp dụng các chính sách chống phá giá đối với Việt Nam, tạo ảnh hưởng lớn đến các đơn hàng tại Việt Nam và vô tình lại dịch chuyển các đơn hàng lớn sang các nước láng giềng. Vì vậy, kiến nghị Ban Quản lý các KCN hạn chế cho phép thành lập các doanh nghiệp FDI đầu tư vào ngành chế biến gỗ (đặc biệt là các doanh nghiệp Trung

Quốc, Đài Loan). Đồng thời kiến nghị cấp Trung ương có chính sách hạn chế thu hút các dự án FDI đầu tư vào ngành chế biến gỗ để tránh việc bị Mỹ áp dụng các chính sách chống phá giá đối với Việt Nam.

#### **Ban Quản lý các KCN trả lời:**

Căn cứ Điều 5 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014, nhà đầu tư nước ngoài được quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề mà Luật Đầu tư không cấm và được Nhà nước đối xử bình đẳng giữa các nhà đầu tư. Nhà nước có chính sách khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, phát triển bền vững các ngành kinh tế.

Hiện nay, các Khu công nghiệp được quy hoạch, bố trí theo phân khu chức năng riêng biệt, thu hút đầu tư thuộc nhiều lĩnh vực, đa ngành nghề. Đặc biệt là ngành nghề chế biến gỗ được thu hút đầu tư vào nhiều Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh do gần vùng nguyên liệu ngành gỗ và ngành nghề này lại có tiềm năng, lợi thế lớn về thị trường nội địa cũng như xuất khẩu.

Vì vậy, Ban Quản lý các Khu công nghiệp không có cơ sở để hạn chế thu hút các dự án có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào ngành nghề chế biến gỗ theo như kiến nghị của Hiệp hội Chế biến gỗ.

Tuy nhiên, Ban Quản lý các Khu công nghiệp sẽ xem xét, sàng lọc chỉ thu hút các dự án chế biến gỗ sử dụng máy móc thiết bị, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường đầu tư vào các Khu công nghiệp.

### **VII. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC:**

**1. Hiệp hội Cơ Điện:** Việc tiếp cận vay vốn ngân hàng không khó, nhưng việc định giá tài sản cho vay còn dè dặt, thủ tục còn kéo dài, nên để đầu tư phát triển nhanh và kịp thời vẫn còn là gánh nặng đối với doanh nghiệp. Vì vậy, Hiệp hội kiến nghị Ngân hàng nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại mở rộng hạng mức tín dụng, đơn giản hóa các thủ tục vay vốn để giúp các doanh nghiệp được tiếp cận được nguồn vốn cần thiết nhanh chóng để có thể kịp thời đầu tư mở rộng sản xuất và đổi mới công nghệ.

#### **Ngân hàng Nhà nước trả lời:**

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, thời gian qua NHNN đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) cải tiến, đổi mới quy trình cho vay theo hướng đơn giản hóa thủ tục, nâng cao khả năng thẩm định để rút ngắn thời gian giải quyết cho vay. Vì vậy quy trình cho vay hiện nay đã tối giản nhất có thể. Đồng thời, NHNN đã chỉ đạo các TCTD công khai trên trang tin điện tử về thủ tục cho vay, lãi suất, xây dựng cơ chế nội bộ về chăm sóc khách hàng để có cơ chế xử lý kịp thời, thỏa đáng các phản ánh, khiếu nại của khách hàng nhằm



giảm bớt phiền hà cho khách hàng vay vốn. Luôn luôn tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế được bình đẳng và thuận lợi trong việc tiếp cận vốn tín dụng một cách nhanh nhất nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn vay. Giúp cho các doanh nghiệp có thể kịp thời đầu tư mở rộng sản xuất và đổi mới công nghệ.

Thời gian tới, NHNN tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các TCTD trên địa bàn đổi mới quy trình cho vay theo hướng đơn giản hóa thủ tục cho vay nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp, góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, một số thủ tục liên quan đến hoạt động cho vay thuộc thẩm quyền giải quyết của các Bộ, ngành khác, được điều chỉnh bởi những quy định khác của pháp luật, như: Xây dựng và phê duyệt dự án đầu tư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thế chấp và cầm cố tài sản đăng ký giao dịch bảo đảm, kiểm toán báo cáo tài chính... Vì vậy, cần có sự phối hợp tích cực, đồng bộ của các ngành, các cấp có liên quan để đơn giản hóa quy trình, thủ tục cho vay, rút ngắn thời gian xem xét, quyết định cho vay.

**2. Hiệp hội Cơ Điện:** Ngành đúc và cơ khí, thời điểm này có nhiều cơ hội để phát triển nếu doanh nghiệp có khả năng (Do đây là một công việc vất vả, nóng, nặng nhọc và rất khó nên một số nước phát triển không có thanh niên chịu học nghề này). Tuy nhiên, ở Việt Nam doanh nghiệp làm nghề này thì rất nhiều, nhưng để đạt chất lượng xuất khẩu thì không nhiều. vì đầu tư công nghệ để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu thì cần số vốn lớn. Vì vậy, Hiệp hội kiến nghị Ngân hàng Nhà nước có chính sách hỗ trợ ngành đúc và cơ khí hoặc chỉ đạo các ngân hàng thương mại có chính sách ưu tiên mở rộng hạn mức tín dụng để giúp các doanh nghiệp ngành đúc và cơ khí đầu tư đổi mới công nghệ, đáp ứng các yêu cầu của khách hàng nước ngoài để mở rộng xuất khẩu.

#### **Ngân hàng Nhà nước trả lời:**

Trên tinh thần chia sẻ, hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế đất nước đang gặp nhiều khó khăn và thách thức, thời gian qua, NHNN Việt Nam đã kịp thời ban hành nhiều văn bản, quyết liệt chỉ đạo các TCTD thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn liên quan đến điều kiện và thủ tục vay vốn. Đặc biệt, chú trọng 5 nhóm ngành, lĩnh vực ưu tiên: phát triển nông nghiệp, nông thôn; xuất khẩu; doanh nghiệp nhỏ và vừa; công nghiệp hỗ trợ; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Cụ thể, ngày 07/7/2017 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1425/QĐ-NHNN ngày 7/7/2017 về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa đáp ứng một số lĩnh vực ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 39 là 6,5%/năm, giảm 0,5% so với quy định trước đây. Bên cạnh đó, hiện nay các TCTD đã có nhiều đổi mới trong việc xây dựng quy trình cho vay, tạo điều

kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, góp phần khơi thông nguồn vốn tín dụng.

Trên thực tế, các doanh nghiệp, khách hàng có nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và có năng lực tài chính tốt, dự án, phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả, khả thi đã tiếp cận vốn dễ dàng hơn với lãi suất hợp lý. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn ngân hàng, chủ yếu là do hạn chế năng lực tài chính, không chứng minh được tính khả thi và hiệu quả của dự án, phương án sản xuất kinh doanh đề nghị vay vốn; nợ phải trả tồn đọng lớn chưa có biện pháp xử lý...

Vì vậy, để tăng khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng, ngoài những giải pháp từ phía NHNN và các TCTD, bản thân doanh nghiệp cần cơ cấu lại hoạt động của mình, nâng cao khả năng tài chính, tạo niềm tin để các TCTD yên tâm cấp tín dụng.

Trong thời gian tới, NHNN tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục bám sát, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hiệu quả được vay vốn ngân hàng thuận lợi, góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

**3. Hiệp hội Dệt may:** Hiện nay, theo quy định tất cả các doanh nghiệp phải trả lương cho công nhân qua ngân hàng và phải mở tài khoản cho tất cả công nhân. Tuy nhiên, có một số ngân hàng (Viecombank, BIDV...) thu phí cho mỗi lần rút tiền (phí 1.000đ và VAT 100đ cho 01 lần rút tiền) và thu phí khi chuyển tiền từ tài khoản doanh nghiệp sang tài khoản từng người lao động (phí 3.000đ và 300đ cho mỗi lần chuyển lương cho 01 người lao động). Nhiều doanh nghiệp hội viên đã nhận được phản ánh từ rất nhiều người lao động về vấn đề này. Vì vậy, Hiệp hội kiến nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại này giảm (hoặc miễn) phí cho mỗi lần rút tiền và phí chuyển tiền từ tài khoản doanh nghiệp sang tài khoản từng người lao động.

#### **Ngân hàng Nhà nước trả lời:**

Thanh toán không dùng tiền mặt có vai trò quan trọng trong nền kinh tế, góp phần tiết kiệm chi phí xã hội liên quan đến phát hành và lưu thông tiền mặt; tạo điều kiện thuận lợi để kiểm soát lạm phát; phát triển, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn trong nền kinh tế; nâng cao tính minh bạch trong chi tiêu tài chính từ ngân sách và sử dụng vốn nhà nước. Với vai trò cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, NHNN Việt Nam đã tích cực triển khai nhiều biện pháp để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt nói chung và thanh toán qua thẻ ngân hàng nói riêng.

Đối với phí thẻ ATM, trên cơ sở nghiên cứu, lắng nghe ý kiến phản ánh từ dư luận xã hội, thực tiễn hoạt động cung ứng dịch vụ thẻ và hướng đến chủ trương phát triển thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ, NHNN Việt Nam đã ban hành

nhiều quy định về phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa: Thông tư 35/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 quy định về phí dịch vụ thẻ nội địa, trong đó có quy định Biểu khung mức phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa gồm 06 loại phí cơ bản như: phí phát hành thẻ, phí thường niên, phí rút tiền mặt, phí chuyển khoản, phí vắn tin tài khoản, phí in sao kê. Qua thời gian theo dõi tình hình triển khai thực hiện cho thấy, mức phí áp dụng cho các loại phí cơ bản nêu trên đã được tổ chức phát hành thẻ thực hiện phù hợp với quy định NHNN.

Thời gian qua, nhằm gia tăng tiện ích nâng cao chất lượng dịch vụ cho người sử dụng thẻ, các ngân hàng thương mại đã nghiên cứu, đầu tư máy móc thiết bị để cung ứng thêm các dịch vụ đi kèm với thẻ ATM như: SMS Banking, Internet Banking,.... Và để bù đắp chi phí đầu tư, mỗi loại dịch vụ tăng thêm được xác định một mức phí hợp lý để sử dụng sản phẩm dịch vụ đó, các khoản phí thu được này thực tế chỉ bù đắp được một phần trong tổng chi phí đầu tư hệ thống máy móc thiết bị để hiện đại hóa dịch vụ ngân hàng.

NHNN tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục theo dõi sát sao và lắng nghe ý kiến từ phía người dân, doanh nghiệp và các TCTD trên địa bàn để kịp thời chỉ đạo và trình NHNN Việt Nam có sự điều chỉnh nếu thực sự cần thiết nhằm đảm bảo thực hiện chính sách, chủ trương về đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Đối với trường hợp các TCTD vi phạm các quy định về việc thu phí dịch vụ thanh toán, NHNN tỉnh Bình Dương sẽ xử lý theo các quy định hiện hành.

**4. Hiệp hội Dệt may:** Hiện nay, lãi suất vay vốn ngắn hạn của các doanh nghiệp trong nước đối với VNĐ khoảng 7,2-7,5%, vay USD từ 3-4%. Trong khi các doanh nghiệp FDI vay các ngân hàng nước sở tại có trụ sở tại Việt Nam với lãi suất chỉ 1,5%. Điều này cũng là một bất lợi với các doanh nghiệp trong nước khi cạnh tranh với các doanh nghiệp FDI. Vì vậy, Hiệp hội kiến nghị Ngân hàng Nhà nước có chính sách hỗ trợ để giúp các doanh nghiệp trong nước được dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất cạnh tranh hơn.

#### **Ngân hàng Nhà nước trả lời:**

NHNN tỉnh Bình Dương ngay từ đầu năm đã ban hành kế hoạch hành động chỉ đạo các TCTD trên địa bàn cần thực hiện tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh, kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng, điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn, nâng cao chất lượng tín dụng, để có điều kiện giảm lãi suất cho vay nhằm chia sẻ với khách hàng vay nhưng vẫn đảm bảo an toàn tài chính trong hoạt động. Tập trung vốn cho sản xuất kinh doanh, nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các dự án, phương án có hiệu quả theo chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ và chính sách tiền tệ tín dụng của Ngân hàng Nhà nước. Ngày 17/7/2018 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành văn bản số 5321/NHNN-TTGSNH về việc thực

hiện quy định về lãi suất cho vay đối với một số lĩnh vực ưu tiên, theo đó chỉ đạo các TCTD, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài kiểm soát tốc độ tăng tín dụng phù hợp với khả năng huy động vốn và theo chỉ tiêu tăng trưởng đã được Ngân hàng Nhà nước thông báo, chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng chú trọng vào các lĩnh vực ưu tiên, tăng cường hoạt động kiểm tra nội bộ, kiểm toán nội bộ, thực hiện tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh để giảm lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên.

Tuy nhiên, việc điều hành lãi suất cần đảm bảo hài hòa lợi ích của người gửi tiền – TCTD và khách hàng vay, phù hợp với diễn biến kinh tế và thị trường tiền tệ để đảm bảo kiểm soát lạm phát, duy trì sự ổn định của tỷ giá và hạn chế tình trạng đô la hóa, vàng hóa trong nền kinh tế. Thời gian qua, về cơ bản mặt bằng lãi suất duy trì ổn định, lãi suất cho vay cho các lĩnh vực ưu tiên được thực hiện đúng quy định.

Mặt khác, bên cạnh việc triển khai các giải pháp của ngành Ngân hàng cần có sự phối hợp đồng bộ của các Sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp theo chủ trương của Chính phủ, như tiếp tục đẩy mạnh triển khai kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuế, đất đai, đầu tư xây dựng, thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển sản xuất - kinh doanh...

NHNN tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục theo dõi và lắng nghe ý kiến từ phía doanh nghiệp và các TCTD trên địa bàn để kịp thời chỉ đạo và trình NHNN Việt Nam có sự điều chỉnh cần thiết nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất cạnh tranh hơn.

## **VIII. CỤC THUẾ:**

**1. Hiệp hội Cơ Điện:** Hiện nay việc hoàn thuế VAT cho Công ty TNHH SXDV TM Cơ khí Kim Chung (thị xã Tân Uyên) và Công ty Cổ phần Giải pháp công nghệ CNC (thị xã Thuận An) đã hơn 1 năm chưa được thực hiện. Hiệp hội kiến nghị Cục thuế tỉnh Bình Dương chỉ đạo các Chi cục thuế Tân Uyên và Thuận An kịp thời thực hiện việc hoàn thuế cho các doanh nghiệp để giúp doanh nghiệp tái đầu tư sản xuất, đổi mới công nghệ, tăng công suất sản xuất.

### **Cục thuế trả lời:**

**a. Công TNHH SXDV TM Cơ Khí Kim Chung do Chi cục Thuế Thị xã Tân Uyên quản lý thuế.**

Hiện tại, Cục Thuế chưa nhận được hồ sơ đề nghị hoàn thuế và hồ sơ đề nghị thẩm định hoàn thuế liên quan đến của Công ty.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Chi cục Thuế thị xã Tân Uyên thì qua xem xét hồ sơ đề nghị hoàn thuế kỳ gần nhất (kỳ hoàn tháng 2/2012- tháng 04/2017, số tiền đề nghị hoàn là:732.054.832 đồng) của Công ty. Đối với mặt hàng bán ra của công ty chủ yếu là mặt hàng sắt thép đúc là mặt hàng sử dụng nguyên liệu là tài nguyên khoáng sản nên cần phải xác minh tỷ trọng chi phí tài nguyên khoáng sản, nguyên nhiên liệu trong giá thành sản phẩm theo hướng dẫn tại Thông tư 130/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính và tại thông báo số 6294/TB-TCT ngày 23/11/2016 của Tổng cục thuế.

Do kỳ đề nghị hoàn thuế quá dài, số lượng hoá đơn đầu vào mua sắt thép quá nhiều nên hiện Chi cục Thuế phải tập trung thời gian xác minh tỷ trọng chi phí trị giá tài nguyên, khoáng sản và chi phí năng lượng trên giá thành theo như hướng dẫn nói trên của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế.

**b. Công ty Cổ Phần Giải Pháp công nghệ CNC** do Chi cục Thuế Thị xã Thuận An quản lý thuế, thời gian qua đã được giải quyết hoàn thuế tại các Quyết định giải quyết hoàn thuế gần nhất:

\* Số 4241/QĐ-CT ngày 03/07/2018; Kỳ hoàn: Quý 2/2017- Quý 4/2017; số tiền đề nghị hoàn là: 5.297.426.313 đồng.

\* Số 7645/QĐ-CT ngày 18/12/2017; Kỳ hoàn: Quý 4/2016- Quý 1/2017; số tiền đề nghị hoàn là: 3.357.785.677 đồng.

\* Số 8001/QĐ-CT ngày 29/12/2017; Kỳ hoàn: Quý 3/2016- Quý 3/2016; số tiền đề nghị hoàn là: 2.657.791.377 đồng.

**2. Hiệp hội Gôm sứ:** Cải thiện và tạo điều kiện giải quyết nhanh vấn đề hoàn thuế và có hướng dẫn cụ thể về việc hoàn thuế đang bị vướng tại thông tư 130/2016/TT-BTC.

**Cục thuế trả lời:**

Về vướng mắc trong công tác hoàn thuế cho các doanh nghiệp, thời gian qua Cục Thuế đã có văn bản báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Thuế, cụ thể:

- Công văn số 12197/CT-THNVDT ngày 19/07/2017;
- Công văn số 2627/CT-THNVDT ngày 07/02/2018;
- Công văn số 10538/CT-THNVDT ngày 12/6/2018.

Tuy nhiên đến nay Tổng cục Thuế vẫn chưa có văn bản chỉ đạo cụ thể để Cục Thuế có cơ sở thực hiện. Hiện Cục Thuế đang tiếp tục báo cáo Tổng cục Thuế.

**3. Hiệp hội Chế biến gỗ:** Kiến nghị Cục Thuế có biện pháp để hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình thanh tra thuế như: Mở các buổi tọa đàm hướng dẫn

thuế mới, khai báo thuế; Kiến nghị việc thanh tra cần có kế hoạch cụ thể để doanh nghiệp chuẩn bị.

**Cục thuế** trả lời:

a. Về hỗ trợ doanh nghiệp:

Thời gian qua, Cục Thuế cũng đã thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn chính sách thuế mới cho các doanh nghiệp và tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, cụ thể kết quả trong 6 tháng đầu năm 2018 như sau:

- Công tác tập huấn: Tổ chức hai lớp tập huấn trong tháng 3/2018 và tháng 5/2018, có 196 doanh nghiệp tham gia.

- Công tác đối thoại doanh nghiệp: tổ chức 03 lần đối thoại với doanh nghiệp tháng 5/2018 và tháng 6/2018, có 99 doanh nghiệp và Hợp tác xã tham dự.

b. Về kế hoạch thanh tra, kiểm tra:

Hàng năm, Cục Thuế đều xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp theo quy định, đồng thời đều có thông báo cho doanh nghiệp biết để sắp xếp bố trí nhân sự và chuẩn bị hồ sơ, sổ sách phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra thuế.

Đối với các trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của cấp trên (không nằm trong kế hoạch đầu năm), cơ quan thuế vẫn thông báo cho doanh nghiệp chuẩn bị trước khi cơ quan thuế tiến hành thanh tra, kiểm tra.

**IX. CỤC HẢI QUAN:**

**1. Hiệp hội Cơ Điện:** Hiện nay có một số doanh nghiệp trong Hiệp hội gặp rắc rối và khó khăn khi nhập hàng tại Cảng Cát Lái, Tp. Hồ Chí Minh do bị vi phạm về khai báo và thuế suất. Các công chức hải quan tại Cảng Cát Lái lợi dụng vi phạm của các doanh nghiệp để gây khó khăn, nhũng nhiễu, đòi tiền với giá trị lớn gây hoang mang cho doanh nghiệp. Vì vậy, Hiệp hội kiến nghị Cục Hải quan Bình Dương hướng dẫn thủ tục, quy trình thông quan điện tử tại Bình Dương để giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn khi nhập hàng tại Cảng Cát Lái.

**Cục Hải quan** trả lời:

Hiện nay thủ tục Hải quan được thống nhất trên phạm vi toàn quốc căn cứ theo các văn bản sau đây:

- Luật Hải quan năm 2014;

- Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát Hải quan;

- Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015;

- Thông tư 38/2015/TT-BCT ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

- Thông tư 39/2018/TT-BCT sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 38/2015/TT-BCT ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính;

- Thông tư 38/2018/TT-BCT ngày 20/4/2015 của Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Ngoài các văn bản trên, doanh nghiệp, các hiệp hội có thể liên hệ trực tiếp các Chi cục trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Dương hoặc liên hệ Tổ tư vấn trực tuyến qua website: [www.haiquanbinhduong.gov.vn](http://www.haiquanbinhduong.gov.vn) để được hướng dẫn cụ thể;

- Bên cạnh đó để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong quá trình làm thủ tục Hải quan. Cục Hải quan Bình Dương đã ban hành sổ tay hướng dẫn hồ sơ Hải quan đối với từng loại hình hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. các doanh nghiệp, hiệp hội có thể tham khảo sổ tay để thực hiện việc khai báo.

Qua đây Cục Hải quan tỉnh Bình Dương cũng đề nghị các doanh nghiệp có nhà máy, cơ sở sản xuất tại Bình Dương nên đến các Chi cục trực thuộc Cục Hải quan Bình Dương làm thủ tục Hải quan để các Chi cục có thể hướng dẫn thủ tục cụ thể, giúp các doanh nghiệp thuận lợi trong việc khai báo.

## **X. CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG:**

**1. Hiệp hội Dệt may:** Hiện nay, theo quy định hàng năm phải kiểm tra, bảo trì các trạm điện hạ thế, tuy nhiên việc kiểm tra này phải có xe chuyên dụng để thực hiện (Chi phí cho xe chuyên dụng khoảng 28-30 triệu đồng). Do đó, Hiệp hội kiến nghị Sở Công Thương làm việc với Điện lực Bình Dương về việc tăng khoảng thời gian giữa 02 lần kiểm tra (18 tháng đến 02 năm/lần thay vì 01 năm/lần như hiện nay) để giúp doanh nghiệp giảm chi phí.

### **Công ty Điện lực Bình Dương trả lời:**

Căn cứ Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Kỹ thuật điện – Tập 6 Về Vận hành và sửa chữa trang thiết bị hệ thống điện; Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương về việc Quy định hệ thống điện phân phối (các điều 64, 65, 66 quy định về vận hành hệ thống điện phân phối), theo đó quy định định kỳ hàng năm Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối có trạm riêng phải tổ chức kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ tài sản lưới điện của mình, cụ thể:

- Kiểm tra, phát quang hành lang tuyến đường dây (rác, cây cối, v.v.) và giữ an toàn để ngăn ngừa các vụ cháy xảy ra gần đường dây làm hư hỏng đường dây tải điện trên không. Trong và ngoài hành lang tuyến đường dây, các cây có khả năng gây sự cố cho đường dây phải được xử lý theo đúng quy định về việc bảo vệ an toàn các công trình lưới điện;

- Đo nhiệt độ các mối nối trên đường dây, các vị trí đấu nối thiết bị.
- Vệ sinh cách điện đường dây, cách điện thiết bị.
- Kiểm tra, siết lại các vị trí đấu nối thiết bị, hệ thống nối đất, hệ thống chống sét.

Các công tác này nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho chính khách hàng cũng như những khách hàng khác sử dụng điện cùng một hệ thống đường dây dẫn điện. Vì vậy, kính mong quý khách hàng thực hiện đầy đủ các công tác nêu trên theo đúng quy định.

Ngoài ra, tại Điều 93 của Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương về việc Quy định hệ thống điện phân phối cũng có quy định định kỳ không quá 03 năm, đơn vị sở hữu tài sản phải thực hiện các nội dung thí nghiệm định kỳ đối với các thiết bị trên lưới điện phân phối để đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy và ổn định hệ thống điện phân phối.

Để thực hiện các công tác kiểm tra, bảo dưỡng lưới điện, khách hàng có thể đăng ký kế hoạch ngừng giảm cung cấp điện để tự thực hiện hoặc thuê các đơn vị có chức năng để thực hiện. Riêng đối với công tác thí nghiệm định kỳ thiết bị trên lưới điện phân phối, khách hàng phải thuê đơn vị có chức năng để thực hiện. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể hợp đồng thuê quản lý, vận hành tài sản lưới điện với Công ty Điện lực Bình Dương, Công ty Điện lực Bình Dương sẽ có trách nhiệm thực hiện các chế độ kiểm tra, bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ tài sản lưới điện cho quý khách hàng.

**2. Hợp tác xã Thép Toàn Lực:** Kiến nghị Công ty Điện lực Bình Dương bỏ việc thực hiện ký quỹ hoặc bảo lãnh của của ngân hàng khi ký kết hợp đồng mua bán điện với điện lực (trước đây không có thủ tục này).

**Công ty Điện lực Bình Dương** trả lời:

Việc thực hiện ký quỹ hoặc bảo lãnh khi ký kết hợp đồng mua bán điện được quy định tại “Điều 12. Bảo đảm thực hiện hợp đồng mua bán điện” của Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực (Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/12/2013 và thay thế Nghị định số 105/2005/NĐ-Cp ngày 17/8/2005). Cụ thể Điều 12, Nghị định 137 quy định như sau:



“1. Bên mua điện là khách hàng sử dụng điện có sản lượng điện tiêu thụ bình quân từ 1.000.000 kWh/tháng trở lên có trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng trước khi hợp đồng mua bán điện có hiệu lực.

2. Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng do các bên mua, bán điện thỏa thuận, nhưng không vượt quá 15 ngày tiền điện, được tính trên cơ sở sản lượng điện tiêu thụ trung bình tháng đăng ký trong hợp đồng mua bán điện và giá điện năng giờ bình thường được áp dụng.

3. Biện pháp, hình thức, hiệu lực bảo đảm, quyền và nghĩa vụ trong việc bảo đảm do các bên thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng mua bán điện; khuyến khích thực hiện biện pháp bảo lãnh qua ngân hàng.

4. Bên bán điện có quyền ngừng cấp điện cho bên mua điện trong trường hợp bên mua điện không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng, không duy trì biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng.

5. Quy định về bảo đảm thực hiện hợp đồng mua bán điện không áp dụng đối với các hợp đồng mua bán điện đã có hiệu lực trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực, trừ các hợp đồng mua bán điện mà hai bên đã có thỏa thuận về bảo đảm thực hiện hợp đồng.”

Như vậy, việc thực hiện ký quỹ hoặc bảo lãnh khi ký kết hợp đồng mua bán điện được Công ty Điện lực Bình Dương áp dụng đối với các hợp đồng mua bán điện (bao gồm ký mới và ký lại khi đến hạn) kể từ ngày 10/12/2013 (ngày Nghị định 137/2013/NĐ-CP có hiệu lực) đến nay là đúng theo quy định tại Điều 12 của Nghị định nêu trên, rất mong sự thông cảm và hợp tác của khách hàng.

## **XI. SỞ CÔNG THƯƠNG:**

**1. Hiệp hội Sơn mài và Điều khắc:** Theo Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về Khuyến công quy định các tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại các phường thuộc thành phố loại 1 được chuyển đổi từ xã quá 05 năm thì không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định 45/2012/NĐ-CP. Do đó, các cơ sở, doanh nghiệp tại làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp vào năm 2019 sẽ không còn là đối tượng áp dụng của Nghị định 45/2012/NĐ-CP (Tương Bình Hiệp chuyển đổi từ xã lên phường theo Nghị Quyết 136/NQ-CP ngày 29/12/2013) và không được tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Tuy nhiên, làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp đã được công nhận là làng nghề sơn mài truyền thống và được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cần được bảo tồn. Do đó, Hiệp hội đề nghị Sở Công Thương kiến nghị Bộ Công Thương và Cục Công Thương địa phương cho phép các cơ sở, doanh nghiệp thuộc làng nghề sơn mài truyền thống Tương Bình Hiệp được

tiếp tục tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trong thời gian tới.

**Hiệp hội Sơn mài và Điêu khắc:** Kiến nghị Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tiếp tục có chính sách hỗ trợ về tài chính cho các cơ sở, doanh nghiệp thuộc Hiệp hội có vốn để đầu tư cải thiện việc xử lý môi trường về khí thải và nước thải.

**Sở Công Thương** trả lời:

Theo Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về Khuyến công quy định các tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại các phường thuộc thành phố loại 1 được chuyển đổi từ xã quá 05 năm thì không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định 45/2012/NĐ-CP. Do đó, các cơ sở, doanh nghiệp tại làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp vào năm 2019 sẽ không còn là đối tượng áp dụng của Nghị định 45/2012/NĐ-CP (Tương Bình Hiệp chuyển đổi từ xã lên phường theo Nghị Quyết 136/NQ-CP ngày 29/12/2013 của Chính phủ) và sẽ không được tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cũng như được hưởng hỗ trợ từ kinh phí khuyến công. Tuy nhiên, Sở Công Thương sẽ tham mưu Bộ Công Thương kiến nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 45/2012/NĐ-CP, trong đó mở rộng đối tượng áp dụng của Nghị định đối với các doanh nghiệp thuộc làng nghề sơn mài truyền thống như làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp.

**2. Hiệp hội Gốm sứ:** Kiến nghị Sở Công Thương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương thành lập cụm công nghiệp gốm sứ tập trung để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp gốm sứ thuộc diện di dời, được di dời vào cụm công nghiệp hoặc cho các doanh nghiệp mới thành lập được đầu tư vào cụm công nghiệp này.

**Sở Công Thương** trả lời:

Sở Công Thương hoan nghênh đề xuất của HH gốm sứ về việc thành lập cụm công nghiệp gốm sứ tập trung để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp gốm sứ di dời, được di dời vào cụm công nghiệp hoặc cho các doanh nghiệp mới thành lập đầu tư vào cụm công nghiệp này. Sở Công Thương xin ghi nhận và sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thỏa thuận với Bộ Công Thương thành lập cụm công nghiệp gốm sứ theo quy định tại Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

**3. Hợp tác xã Phước Lộc:** Kiến nghị Sở Công Thương cần tổ chức lớp tập huấn về an toàn lao động cho người vận hành khai thác mỏ cho các đối tượng là HTX.

**Sở Công Thương** trả lời: Hiện nay Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp có chức năng tổ chức các lớp tập huấn, đề nghị Hợp tác xã liên hệ

với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp để phối hợp tổ chức lớp tập huấn về an toàn lao động cho người vận hành khai thác mỏ.

**4. Hiệp hội Gốm sứ:** Kiến nghị Sở Công Thương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quy hoạch 01 khu đất riêng để khai thác sét, cao lanh làm nguyên liệu cho ngành gốm sứ tỉnh Bình Dương nhằm bảo tồn và phát triển ngành gốm sứ.

**Sở Công Thương** trả lời: Hiện nay tỉnh đã có Quy hoạch khoáng sản sét, vì vậy, đề nghị Hiệp hội Gốm sứ hay doanh nghiệp nào có quan tâm xin liên hệ Sở Công Thương để Sở giới thiệu qua Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chi tiết.

**5. Hiệp hội Chế biến gỗ:** Hiệp hội Chế biến gỗ đã hỗ trợ các doanh nghiệp hội viên thực hiện Dự án Score theo nguồn tài trợ của Thụy Sĩ thông qua ILO (tổ chức lao động thế giới) được 6 năm nay, Dự án này thực sự có hiệu quả đối với các doanh nghiệp trong việc cải tiến sản xuất, nâng cao năng suất sản xuất. Tuy nhiên, đến giai đoạn 2018-2020 thì nguồn tài trợ này không còn nhiều nên các doanh nghiệp khi muốn tham gia phải nộp thêm phí là 15 triệu đồng. Vì vậy, Hiệp hội đề nghị Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp có chính sách hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp trong Hiệp hội để có thể tham gia Dự án Score.

**Sở Công Thương** trả lời:

Trong năm 2016, Trung tâm Khuyến công đã phối hợp với Hiệp hội chế biến Gỗ hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình đào tạo, tập huấn trong Dự án Score.

Tiếp tục năm 2018, Trung Tâm đã xây dựng Đề án hỗ trợ kinh phí chương trình Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý của doanh nghiệp trong Hiệp hội. Sau khi Đề án được phê duyệt, Trung Tâm Khuyến công sẽ phối hợp triển khai thực hiện theo đúng tiến độ

## **6. Các nội dung kiến nghị liên qua lĩnh vực xúc tiến thương mại:**

**a. Hiệp hội Sơn mài và Điêu khắc:** Kiến nghị Trung tâm Xúc tiến Thương mại thường xuyên hỗ trợ các cơ sở, doanh nghiệp thuộc Hiệp hội tham gia các hội chợ, các chuyên khảo sát thị trường, tìm kiếm nguyên liệu trong và ngoài nước, để các cơ sở, doanh nghiệp có cơ hội giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm khách hàng mới, học hỏi thay đổi về tư duy sản xuất, thiết kế sản phẩm, cũng như tìm kiếm các nguyên liệu mới với mức giá phù hợp, thân thiện môi trường để phát triển sản xuất và bắt kịp xu hướng thị trường ngày càng đổi mới.

**b. Hiệp hội Gốm sứ:** Kiến nghị Trung tâm Xúc tiến Thương mại hỗ trợ các doanh nghiệp Hiệp hội Gốm sứ nhiều hơn nữa về kinh phí khi tham gia hội chợ như: Lifestyle..., bên cạnh đó Trung tâm cần có các chương trình triển lãm tập trung hơn và qui mô lớn hơn để tạo tiếng vang khi các doanh nghiệp đăng ký tham gia.

**c. Hiệp hội Chế biến gỗ:** Kiến nghị Trung tâm Xúc tiến Thương mại khi tổ chức các chương trình đi nước ngoài (Tham gia Hội chợ, khảo sát thị trường, tìm kiếm nguồn nguyên liệu...) nên tổ chức các chương trình lớn, tập trung hơn, nhằm có sự đoàn kết và đạt được nhiều kết quả tốt hơn, khi đó Hiệp hội cũng sẽ chủ động hơn trong công tác kêu gọi và tham gia các chương trình quốc tế và nhân rộng mô hình hơn. Ngoài ra, khi tham gia các Hội chợ ở nước ngoài, các triển lãm quốc tế, cần tổ chức gian hàng chung của tỉnh, nhằm tránh được các thủ tục khó khăn trong các công tác thanh quyết toán.

**Sở Công Thương** trả lời:

Hiện nay, nội dung và mức hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh tham gia Chương trình XTTM được thực hiện trên cơ sở quy định tại Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình XTTM tỉnh Bình Dương.

Trong thời gian tới, Trung tâm Xúc tiến Thương mại – Sở Công Thương sẽ liên hệ và làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp, các hiệp hội ngành hàng để nắm nhu cầu tham gia các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước của các doanh nghiệp, các hiệp hội ngành hàng để phối hợp triển khai thực hiện.